



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek (Mid-Day)  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ท่ามาหากิน

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5519

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 14.99 Ad Value: 20,236.50 PRValue (x3): 60,709.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เดือนชาวยาง'ไม่สอดไส้'กระทบส่งออก

## เดือนชาวยาง'ไม่สอดไส้'กระทบส่งออก!

●การยางเดือนชาวยางสวนยางผลิตยางก้อนอย่างมีคุณภาพ ไม่สอดไส้ยางตาย อาจกระทบส่งออก สิ่งเจ้าหน้าที่เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กระบวนการผลิตยางแท่งในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องใช้ยางก้อนที่มีคุณภาพดีเท่านั้น หากมียางตายหรือวัสดุแปลกปลอมเจือปน เมื่อนำไปผลิตแล้วจะส่งผลให้ยางไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และทำให้เสื่อมคุณภาพเร็ว ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตยางขึ้นนำจะมีกระบวนการตรวจสอบที่ค่อนข้างละเอียด ส่วนเกษตรกรบางพื้นที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพและจำหน่าย

สู่ตลาด ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการขายผลผลิตให้ได้ราคาดี จะต้องรักษาคุณภาพของยางด้วย โดย กยท.จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการผลิตยางก้อนขนาดใหญ่ ยางก้อนด้วยที่ดีและมีคุณภาพ โดย กยท.ในทุกๆ เขตจังหวัด และสาขา จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยตรง

นอกจากนี้ยังนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาใช้กฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โดยให้มีการกำหนดวิธีการทำสวนยาง (วิธีผลิตยางก้อนด้วย) อาศัยอำนาจตาม มาตรา 6 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหาหรือพิจารณาในการออกเป็น ข้อกำหนดได้หรือไม่ต่อไป เพื่อควบคุมคุณภาพในการผลิตยางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิทยาการ-เกษตร

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67 ฉบับที่: 21497


Col.Inch: 23.05 Ad Value: 69,150

คอลัมน์: โสลกข่าวตัวทุกข

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 207,450

ศิลปิน: สีส



## โสลกข่าว ตัวทุกข

เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน เน้นทำเงิน  
ดอลลาร์แข็งค่า เราขายยาง  
เป็นดอลลาร์ แลกคืนกลับเป็น  
เงินบาท จะได้ว่าค่าแพงขึ้น

**“บุญใจ”** เจ้าของโสลกข่าว ได้แต่หวังว่า ภาครัฐคงไม่ทิ้ง  
ประจำวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559... ■ ขอแสดงความยินดี  
กับนักวิจัยและผู้ประกอบไทย ได้  
รับรางวัล Wickham Award  
จากเวที Global Rubber  
Conference 2018 ที่มอบให้  
แก่ผู้มีงานวิจัยนวัตกรรมทำให้เกิด  
การพัฒนาในวงการยางพาราโลก  
นางนพรัตน์ วิชิตชลชัย หัวหน้า  
กลุ่มอุตสาหกรรมยางสถาบันวิจัย  
ยางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
ได้รับรางวัลจากผลงานขามะตอย  
ผสมยางพาราราดถนน นายบุญ-  
หาญ อุ่คุตมอชิง เลขาธิการกลุ่มฯ  
ผลิตภัณฑ์ยางและกรรมการบริหาร  
สงท.ไทยผลิตยาง จำกัด ได้รับรางวัล  
จากผลงานผลิตภัณฑ์ยางปูบ่อน้ำ  
ใช้ยางธรรมชาติปริมาณมากได้  
เกือบทั้งหมด... ■ เห็นข่าว ดร.  
จีรัช สุขสะอาด ผู้จัดการ กยท.  
กำลังเป็นโหรเศรษฐกิจ คาดการณ์  
สถานการณ์ยางพาราหลัง โดแนลด์  
ทรัมป์ ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
คนใหม่ ต้นปีหน้า อากาศของไทย  
น่าจะสดใสกว่าเดิมเพราะนโยบาย

เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน เน้นทำเงิน  
ดอลลาร์แข็งค่า เราขายยาง  
เป็นดอลลาร์ แลกคืนกลับเป็น  
เงินบาท จะได้ว่าค่าแพงขึ้น

เหมือนเดิม เพราะการใช้ในประ-  
เทศน้อย หวังพึ่งตลาดโลก อย่าง  
จีนอีกนานกว่าจะฟื้นตัวนโยบาย  
เร่งการใช้ยางในประเทศที่ผ่าน  
มาได้ทำกันแค่ไหน ตอนนี้มีมาตรฐาน มอก. ถนนลาดขามะตอย  
ผสมยางพารา ออกมาแล้ว จะทำ  
จริงกันหรือเปล่า... ■ ใครที่เคย  
พูดว่า ใช้ยางน้อยแค่ 5% เามา  
ผสมทำถนน ช่วยได้ไม่มาก โปรด  
เข้าใจใหม่ ใช้ยางพารา 5% นั้นนะ  
ถนนลาดยางยาว 1 กม. 2 เลน  
ไป-กลับ ราวผิวหน้าหนา 4 ซม.  
ใช้ยางพาราแห้ง 3,300 กก. คิด  
เป็นน้ำยางสดอยู่ที่ 11,000 กก.  
กระทรวงคมนาคมต้องซ่อมบำรุง  
สร้างถนนลาดยางปีละ 20,000  
กม. จะดูดซับน้ำยางสดได้ถึง 220  
ล้าน กก. จะช่วยให้ยางต้นตลาด  
หายไปได้มากกว่าไหน่น้า.

**บุญใจ**



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:43

หัวข้อข่าว: สต็อกยางจีนระล่ำ ทำราคายางไทยขยับ!

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000



เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง > สก๊อปข่าว/บทความ : 1 วันที่ผ่านมา

## สต็อกยางจีนระล่ำ ทำราคายางไทยขยับ!

โดย - โต้ข่าวเกษตร

หลังจากที่ ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ทำให้ราคายางพาราในประเทศไทยขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางพารา เริ่มกระตุ้มขึ้นบ้างแล้ว จะเห็นได้จากราคายางในท้องถิ่นภาคใต้ ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 63.40 น้ำยางดิบ ณ โรงงาน ราคากก.ละ 58.25 บาท ส่วนที่ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ กก. 64.87 บาท ยางรมควันชั้น 3 กก.ละ 69.41 บาท ขณะที่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 นั้น ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 52.60 บาท น้ำยางดิบ กก.ละ 54.50 บาท ส่วนที่ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ กก. 54.53 บาท ยางรมควันชั้น 3 กก.ละ 54.75 บาท

สำหรับประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ที่ประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมา มีการหารือถึง การพยากรณ์อุปสงค์อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค ( RRM) ผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ซึ่งไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพประชุม โดยจะจัดขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

กระนั้น นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ผากเตือนสติเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่า เกษตรกรอย่างเพิ่งดีใจมากเกินไป ต้องเตรียมตัวพร้อมด้วย เพราะอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นๆก็ได้ ฉะนั้น ทางออกที่ดีเกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมกลุ่มเพื่อทำการแปรรูป ปลุกพีชอื่นแฉมในส่วนยางเพื่อหารายได้เสริมที่จะต้องทำต่อไป และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือต้องลดต้นทุนการผลิต รวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง และซื้อปัจจัยการผลิตให้ถูกลง



สำหรับสาเหตุที่ราคายางพาราขึ้นในช่วงนี้ นายเชาว์ ชี้แจงว่า มาจากหลายปัจจัย อาทิ ปัจจัยภายในเกิดจากการที่ กยท.ได้รณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ เจ้าของสวนยางขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้การผลิตรายางน้อยลง และอีกปัจจัยที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันสต็อกยางในประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ขาดแคลนยางอย่างหนัก ทำให้นักธุรกิจจีนต้องเดินทางมาขอซื้อยางจากไทยจำนวนมาก ทั้งที่มาติดกับ กยท.โดยตรง และติดต่อกับสถาบันเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอีกด้วย

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(স্যยท.) เห็นว่า หลังจากที่มีผู้แทนนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องบวงการยางพาราสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบที่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเจรจาซื้อขายจากไทยนั้น เป็นการส่งสัญญาณว่าต่อไปราคายางพาราของไทยต้องดีขึ้นแน่นอน

“ที่คณแก่นักธุรกิจของจีนมาครั้งนี้ เพราะว่า ปีนี้ทางจีนได้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนยางจึงได้ทำสัญญาซื้อขายยางไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าคู่ค้าไม่สามารถส่งยางได้ตามสัญญาซึ่งเป็นปัญหาต่อการผลิตของบริษัทต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลพวงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน ดังนั้นผู้แทนบริษัทจากประเทศจีนจึงต้องการติดต่อจากสถาบันเกษตรกรจากประเทศไทยที่สามารถรวบรวมผู้ผลิต(ต้นน้ำ)ส่งโดยตรงไปยังบริษัทในประเทศจีนโดยไม่ผิดสัญญา”นายอุทัย กล่าว

ประธาน สยยท. ระบุว่า การเจรจาเบื้องต้น ทางจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนดังนี้ 1.ให้สภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(স্যยท.)รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตรายางแห่ง STR20 และยางแผ่น RSS3 และยางคอมปาด์ ฯลฯ เพื่อจัดส่งให้เขาตามสัญญาที่จะตกลงกัน,2.ฝ่ายจีนโดย Miss Xiaoxia Dongจะเป็นผู้รวบรวมบริษัทต่างๆในประเทศจีนที่ต้องการยางเพื่อเซ็นสัญญาซื้อขายโดยตรงกับ สยยท. 3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดราคาสินค้า เพื่อให้ยอมรับซึ่งกันและกัน,4.เมื่อทั้งสองฝ่ายได้จำนวนยางที่แน่นอนสม่าเสมอทั้งจำนวนและคุณภาพพร้อมที่จะเซ็น MOU ในขั้นต้นเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งสองฝ่าย และ 5.ฝ่ายประเทศจีน พร้อมที่จะให้ค่าบริหารจัดการ (นอกเหนือจากราคายาง)เพื่อให้กรรมการ สยยท.จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลจึงจะประทับตรายืนยันคุณภาพ

“স্যยท.เรามีความมั่นใจต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกস্যยท.ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายางอยู่ในมือถึงปีละ 4.5ล้านตันต่อปี ซึ่งถ้ารวมกับเพียง 20%ทั่วประเทศก็จะสร้างฐานอำนาจในการต่อรองราคาได้ซึ่งมีความมั่นใจว่าเกษตรกรต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง” ประธาน สยยท. กล่าวอย่างมั่นใจ





### ดร.ธีรช สุขสะอาด

สำหรับคณะตัวแทนนักธุรกิจที่ไปพบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 8 บริษัทจากเมืองเซียงไฮ้ นำโดยนายหว่องเฟิร์ค ( Mr.Wong Ferg) จาก QINGDAO XINMAOYUAN RUBBER CO.,LTD คณะที่สองซึ่งนำโดย นายซู หยง ปิง ( Mr.Zhu YongPing) ประธาน บริษัท QUANGDONG JIHUAINVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD และคณะจากกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นตัวแทนรัฐวิสาหกิจผลิตล้อยาง ล้อเครื่องบินให้ทหาร

นอกจากนี้ทางทางสภาเครือข่ายฯ ได้รับการติดต่อประสานงานจากพ่อค้าชาวจีนจากเมืองชิงเต่า เพื่อหารือคณะกรรมการสยท. เพื่อร่วมกันวางแผนซื้อขายยางกับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราวในต้นเดือนธันวาคม 2559 นี้ด้วย

ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาการขยายงาไปอีกขั้นในอันที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวยางของไทยขยายงาได้ราคาดีขึ้น นอกจากจะยกระดับการซื้อขายยางในรูปแบบใหม่แล้วยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่มั่นคงเกิดความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

 <p><b>ยางปาล์ม</b> ผู้นำข่าวสารในวงการยางพาราและปาล์มน้ำมัน <i>online</i></p>	<p>วันที่ 28 พ.ย. 59 หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพาราหนองคาย บันทึกลาด ประมูลยางก้อนถ้วย ใช้อ้างอิงราคาภาคอีสาน</p>
---	---

## ตลาดกลางยางพาราหนองคาย บันทึกลาดประมูลยางก้อนถ้วย ใช้อ้างอิงราคาภาคอีสาน



ใครทำยางก้อนถ้วยย่อมรู้ว่า จุดอ่อนของการขายยางประเภทนี้ คือ ไม่มีมาตรฐาน และราคาอ้างอิงของประเทศ เหมือนกับยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ซึ่งจะมีตลาดกลางยางพาราสงขลา (หาดใหญ่) เป็นตลาดอ้างอิง

ในเมื่อไม่มีมาตรฐานและราคาอ้างอิง การขายจึงขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะเกษตรกรมักจะถูกกดราคาจากพ่อค้ารวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากโรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ ตลาดกลางยางพาราหนองคาย การยางแห่งประเทศไทย จึงพยายามสร้างมาตรฐานการผลิตยางของชาวสวนยางอีสานให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยแนะนำให้หันมาให้ความสำคัญกับที่ทำยางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี โดยเน้นความสะอาด และปราศจากสิ่งปลอมปน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว พร้อมๆ กับจัดตั้งตลาดประมูลยางก้อนถ้วย เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงของภาคอีสาน และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบซื้อขายของตลาดกลาง



**คุณอนุสรณ์ แรมลี** ผู้อำนวยการตลาดกลางยางพาราหนองคาย ให้ข้อมูลว่า ยางก้อนถ้วยยังไม่มีราคาตลาดอ้างอิง เหมือนยางแผ่น การตัดตั้งตลาดประมูลยางก้อนถ้วยขึ้นมา ก็เพื่อสร้างราคาอ้างอิงจากหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลาง

ดังนั้นราคาประมูลยางของตลาดกลางหนองคายจึงใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดประมูลต่างๆ โดยที่เกษตรกรไม่จำเป็นต้องนำยางมาขายที่ตลาดกลางยางพาราหนองคาย

ผู้อำนวยการตลาดกลางฯ หนองคาย บอกว่า จุดอ่อนของยางก้อนถ้วยคือ คุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรกรแต่ละรายผลิตคุณภาพไม่คงที่ ต่างจากยางแผ่นที่กำหนดมาตรฐานแน่นอน เนื่องจากยางก้อนถ้วยเป็นยางสดมีน้ำปะปนอยู่ข้างใน จึงทำได้เพียงตั้งกฎเกณฑ์กว้างๆ ว่ายางที่จะเข้าประมูลได้ต้องเป็นยางที่กรีต 6-8 มีด และเป็นยางสะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน โดยพิจารณาจากสียาง เนื้อยาง และสุ่มตรวจความหนาแน่นของก้อนยาง

“การตกลงซื้อขายเรายึดความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เพราะเราไม่สามารถตรวจวัดได้แม่นยำ 100% แต่เรากำลังหาวิธีตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูง เพื่อไม่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย”



ทั้งนี้ตลาดกลางยางฯ หนองคาย ได้เริ่มเปิดประมูลยางก้อนถ้วยตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 เป็นต้นมา โดยจะเปิดตลาดประมูลทุกๆ 10 วัน ในช่วงเริ่มต้นมียางเข้าประมูลเพียง 12 ตัน เท่านั้น เนื่องจากยังเป็นระบบใหม่เกษตรกรอาจจะไม่มั่นใจ แต่หลังจากนั้นเมื่อระบบมีความชัดเจนปริมาณยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 50 ตัน โดยเกษตรกรที่นำมาขายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ใกล้ตลาดกลางฯ เพราะสามารถขนส่งมายังตลาดได้ง่าย กว่าเกษตรกรที่อยู่ไกลๆ

ข้อดีของการนำยางมาขายยังตลาดประมูลของตลาดกลาง คือ เมื่อเกษตรกรนำยางมาตลาดซึ่งน้ำหนักของตัวเองแล้วกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องรอหรือนอนเฝ้าเหมือนลานประมูลยางท้องถิ่น เมื่อราคาประมูลออกในช่วงบ่าย วันถัดมาพ่อค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร

ตลาดกลางหนองคายยังเข้าไปให้ความรู้เกษตรกรทำยางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะแนะนำให้หันมาใช้ “กรดฟอร์มิก” แทน “กรดซัลฟูริก” เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหามากในพื้นที่ที่มีการผลิตยางก้อนถ้วยจำนวนมาก โดยเฉพาะเวลาขนส่งยางตามท้องถนนจะเกิดน้ำเสียไหลเร็วราดและส่งกลิ่นเหม็น ตรงนี้จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร เพราะเป็นปัญหาไม่ใช่แค่คุณภาพยาง แต่ส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วย

แต่จะว่ากันตามตรง ยางก้อนถ้วยในภาคอีสานจะสะอาดกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภาคใต้ เกษตรกรจะไม่นำสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งสกปรก เช่น เปลือกยาง เศษใบยาง ลงไปในถ้วยน้ำยาง ทำให้กระบวนการผลิตยางแท่งทำได้ง่ายขึ้น และเป็นที่ต้องการของโรงงานยางแท่งในภาคใต้

#### **ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ**

สำนักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย

ปณ.10 ปทจ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทร. 0-4243-6994-6, 08-6456-3910, 08-6456-3912





วันที่ 28 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดอบรม  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี

## สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชดำริฯ



นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังจัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน" โดยมีนางสาวคันธนา น้อยขาว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการและครูบัญชีอาสาเข้าร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด โดยผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด เป้าหมาย 32 คน

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีการปรับแนวความคิดของเกษตรกรในด้านการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน" จึงเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพจัดทำบัญชีได้และนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอดศพร อรรถไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jaddam Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 9

ฉบับที่: 2267

หน้า: 4(ล่างขวา)

Col.Inch: 30.23 Ad Value: 36,276

PRValue (x3): 108,828

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกทรูตต่อต.ค.ลบ4.22% พาณิชย์มั่นใจทั้งปีบวกเล็กน้อย

# ส่งออกทรูตต่อต.ค.ลบ4.22% พาณิชย์มั่นใจทั้งปีบวกเล็กน้อย

**ผู้จัดการรายวัน360°** – ส่งออก ต.ค.ลดลง 4.22% พลิกกลับมาติดลบอีกครั้งในรอบ 2 เดือน เหตุสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันส่งออกไม่กระเตื้อง แถมหลายกลุ่มยังส่งออกลดลงอีก แต่ยังมีแนวโน้มการส่งออกทั้งปี จะขยายตัวอยู่ในแดน 0% ถึงบวกเล็กน้อย

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าไทยเดือน ต.ค.2559 มีมูลค่า 17,783.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.22% ซึ่งเป็นการกลับมาติดลบอีกครั้งในรอบ 2 เดือน นับจากเดือน ส.ค.ที่การส่งออกเป็นบวก 6.54% และ ก.ย.บวก 3.43% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 17,534.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.5% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 248.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกในเดือน ต.ค. หากหักสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และทองคำออกไป จะติดลบเพียง 2.8% แต่หากหักสินค้าเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันกับน้ำมัน จะติดลบ 3.6% และหากหักเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำออกจะติดลบ 3.5%

สำหรับการส่งออกในช่วง 10 เดือน ของปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่า 178,250.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.02% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้าช่วง 10 เดือน มีมูลค่า 160,073.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.93% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าช่วง 10 เดือน มูลค่า 18,177.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“สาเหตุสำคัญที่ทำให้การส่งออกในเดือน ต.ค. กลับมาติดลบอีก เนื่องจากการส่งออกสินค้าทองคำและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันส่งออกได้ลดลงจากราคาน้ำมันดิบที่ยังมีราคาทรงตัวในระดับต่ำ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน และสินค้าส่งออกสำคัญหลายรายการส่งออกได้ลดลง

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยานยนต์ คอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น”

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า เมื่อดูรายละเอียดการส่งออกของเดือน ต.ค. พบว่ากลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กลับมาหดตัวอีกครั้ง หลังขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยลดลง 8.1% โดยสินค้าสำคัญที่ส่งออกลดลง เช่น น้ำตาลทราย ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และยางพารา ลดลง 52.6% , 24.4% ,22.9% และ 5.0% แต่ฝัก ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ยังคงเพิ่มขึ้น 17.6% , 10.0% , 12.5% และ 9.5%

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม กลับมาลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยลดลง 2.7% สินค้าสำคัญที่ส่งออกได้ลดลง เช่น น้ำมันสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ทองคำ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก วิทยุและโทรทัศน์ และส่วนประกอบ ลดลง 27.6% , 9.3% , 40.0% , 5.8% และ 52.4% ขณะที่เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายใน โทรศัพท์และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 17.1% , 87.0% , 10.0% , 19.7% และ 26.2%

ทางด้านตลาดส่งออก ส่วนใหญ่ขยายตัวลดลง โดยสหรัฐฯ ลดลง 4.7% ยุโรปโซน ลดลง 9.2% อาเซียน ลด 0.5% ช่องกวาง ลด 6.6% เกาหลีใต้ ลด 3.5% ทวีปออสเตรเลีย ลด 11% ตะวันออกกลาง ลด 24.7% แอฟริกา ลด 18.8% กลุ่ม CIS รวมรัสเซีย ลด 12.7% สวิตเซอร์แลนด์ ลด 76.8% ส่วนตลาดส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เช่น ญี่ปุ่น เพิ่ม 8.9% CLMV เพิ่ม 3.6% จีน เพิ่ม 4.4% เอเชียใต้ เพิ่ม 5.5% ไต้หวัน เพิ่ม 0.5% ละตินอเมริกา เพิ่ม 8.7%

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า สำนักงานฯ ยังคงคาดการณ์ว่าการส่งออกทั้งปี 2559 จะไม่ติดลบ โดยอยู่ในระดับ 0% ถึงแดนบวก โดยถ้าการส่งออกในช่วง 2 เดือนที่เหลือสามารถส่งออกรวมกันได้ 3.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือเดือนละ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้การส่งออกทั้งปีขยายตัว 0% แต่ถ้าส่งออกได้มากกว่านี้ ก็จะขยายตัวเป็นบวกเล็กน้อย และถ้าต่ำกว่านี้ ก็จะขยายตัวติดลบ.



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,300

Section: บ้านเทิง/บ้านเมืองปริทัศน์

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4743

หน้า: 11 (ล่างขวา)

Col.Inch: 27.87 Ad Value: 36,231

PRValue (x3): 108,693

คลิ๊ป: ลีลี

คอลัมน์: สรรสาระ: โครงการซึ่งห้วมันตาม พระราชดำริ

## สรรสาระ

### โครงการซึ่งห้วมันตาม พระราชดำริ



ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หนองน้ำสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โครงการนี้เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2551 ทรงซื้อที่ดินจากรัฐบริเวณอ่างเก็บน้ำ ทองหล่อ 3 ครั้งรวมประมาณ 250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

ครั้งนั้นได้มีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวายจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนนี้ และพระราชทานพันธุ์มันเทศ ซึ่งนำมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตงข้างภายในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้ให้นำมาปลูกไว้ พร้อมกันนี้ยังทรงพระราชทานชื่อ "โครงการซึ่งห้วมันตามพระราชดำริ" พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่นั้นมา

ภายใน "โครงการซึ่งห้วมัน" จะมีโรงงาพาเข้าเยี่ยมชมตามจุดต่างๆ บางมุมตกแต่งพรรณไม้ และมุมพักผ่อนสำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่นี่ยังมีการปลูกไม้ผลพืชไร่ และพืชผักต่างๆ มีแปลงสาธิตปลูกข้าวทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ปลูกยางพารา ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีเจ้าหน้าที่มีการใช้สารเคมี หรือหากต้องใช้ก็ต้องมีในปริมาณที่น้อยที่สุด เรื่องของการปศุสัตว์ ก็มีการทดลองทำฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และมีการใช้พลังงานจากฟุ้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ

นอกจากนี้ยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำทองหล่อ เพื่อใช้ในโครงการ ปัจจุบันโครงการซึ่งห้วมันถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรยั่งยืน รวมถึงเรื่องราวพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ จนกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งย่อนานจนจบจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3247-2700-1 เว็บไซต์ [www.phetchaburi.doae.go.th/ChangHuaMan](http://www.phetchaburi.doae.go.th/ChangHuaMan)





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กันหุ้บ

Thun Hoon  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3146

หน้า: 1(ซ้าย), 5

Col.Inch: 49.65 Ad Value: 37,237.50 PRValue (x3): 111,712.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: 'TRUBB' เล็งผนักทุนใหญ่จีน ป้มอดเออร์ยางพาราเต็มพีกัด



กันหุ้บ - วงการซี TRUBB เนื้อหอม  
ทุนใหญ่จีนคอดร่วมหุ้น หวังฮุบฐาน  
วัตถุดิบยางพารา แรงผลิตลัทธิรถยนต์  
เพื่อส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกาให้  
มากที่สุด ก่อนปี 60 สหรัฐอเมริกา  
ขึ้นกำแพงภาษีนำเข้า แลมองเห็น  
โอกาสในปี 60 รัฐบาลไทยเซ็น  
ไปเรจิด์น่ายางพาราล็อตใหญ่ไปผสม  
แอสฟัลต์เพื่อทำงานในทุกภูมิภาค  
และสนับสนุนธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์  
ยางพาราเต็มสูบ

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิด  
เผยกับ "หนังสือพิมพ์รายวันกันหุ้บ"  
ว่า ปัจจุบันมีกลุ่มทุนรายใหญ่จาก  
ประเทศจีน ผู้ประกอบธุรกิจนำวัตถุดิบ  
หลักจากยางพาราไปผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง  
เนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ  
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ให้ความสนใจ  
เตรียมเข้าเจรจาขอเป็นพันธมิตรทาง  
ธุรกิจกับ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์  
คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
(มหาชน) หรือ TRUBB"

โดยเบื้องต้นกลุ่มทุนให้ความสนใจ  
เข้าร่วมทุนกับบริษัทย่อยด้วย อย่าง  
"บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด"  
ซึ่ง TRUBB ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%  
และ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์  
กรุ๊ป จำกัด" ยังมีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นใน  
สัดส่วน 55% ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
จีน คือ "บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์  
กรุ๊ป จำกัด เซียงไฮ้" เป็นบริษัทที่จด  
ทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งดำเนินธุรกิจ

# 'TRUBB' เล็งผนักทุนใหญ่จีน ป้มอดเออร์ยางพาราเต็มพีกัด

ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ยางพาราทุกชนิดใน  
ประเทศจีน ผลิตภัณฑ์หลักที่จำหน่าย  
คือ ยางแท่ง (STR20) และน่ายางชั้น

● **ร่วมทุนลุยธุรกิจยานยนต์**  
ทั้งนี้การที่กลุ่มทุนจีนต้องการ  
เป็นพันธมิตรกับ TRUBB นั้น เพราะ  
ต้องการเป็นเจ้าของวัตถุดิบยางพารา  
เนื่องจากปัจจุบันในประเทศจีนยางพารา  
เริ่มเข้าสู่ภาวะขาดแคลน เพราะขณะนี้  
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาน  
ยนต์ในประเทศจีนต่างเร่งผลิตยางล้อ  
รถยนต์ เนื่องจากช่วงปี 2560 ประเทศ  
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของ  
ประเทศจีนจะมีการปรับเพิ่มภาษีนำเข้า  
และเพื่อให้ได้รับผลกระทบทางด้านภาษี  
กลุ่มผู้ประกอบการในประเทศจีนจึงต้อง  
เร่งผลิตยางล้อรถยนต์ให้ได้มากที่สุด  
อย่างไรก็ดีปัจจุบัน TRUBB อยู่ระหว่าง  
เจรจากับพันธมิตร ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป  
โดยไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มทุนจีน  
ยังสนใจเข้าร่วมทุนกับ TRUBB เพราะ  
เล็งเห็นโอกาสการลงทุนในประเทศไทย  
จากกรณีที่กระทรวงคมนาคมเตรียม  
เสนองบประมาณ ไปยังหน่วยงานกรม  
ทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อ



ซื้อยางพาราล็อตใหญ่ไปผสมแอสฟัลต์  
เพื่อทำถนน และการที่ภาครัฐบาล  
ไทยให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตจาก  
ยางพารา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ปริมาณ  
คำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ยางพาราในประเทศ  
เพิ่มขึ้นในปี 2560  
สำหรับราคายางพาราคาดว่าจะได้  
ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และจะเริ่มปรับตัว  
ในลักษณะขาขึ้นในปี 2560 ส่วนหนึ่ง  
เป็นเพราะความต้องการใช้ยางพาราเพิ่ม  
ขึ้นในหลายประเทศสวนทางกับผลผลิต  
ที่ลดลง

● **โชว์กลยุทธ์ขยายตลาด**  
นายวเทพ วงศ์วัชรวัชกร กรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์  
ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)  
จำกัด (มหาชน) หรือ TRUBB กล่าวกับ

"หนังสือพิมพ์รายวันกันหุ้บ" ว่าก่อน  
หน้านี้ว่า ปัจจุบันบริษัทเปิดกว้างเจรจา  
พันธมิตรร่วมทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่ง  
คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป  
ส่วนทิศทางธุรกิจช่วงที่เหลือของ  
ปี 2559 บริษัทวางกลยุทธ์เดินหน้า  
ธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายซื้อ ฝ่ายผลิต  
และฝ่ายขาย รวมถึงเพิ่มช่องทางการ  
ตลาด โดยจะขยายตลาดไปตลาดอื่น  
นอกเหนือจากจีน เช่น กลุ่มประเทศ  
อเมริกาใต้, กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่ม  
ประเทศมุสลิม ซึ่งเป็นตลาดที่มีราคาสูง  
กว่าตลาดจีน เป็นต้น

โดยปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลัก  
มาจาก "กลุ่มน่ายางชั้น" คิดเป็น  
กว่า 70% ของรายได้รวม โดยธุรกิจ  
นี้ บริษัทมีความได้เปรียบด้านการ  
แข่งขัน เพราะมีโรงงานกระจายอยู่ใน  
2 ภาค คือ ภาคใต้และภาคตะวันออก  
ซึ่งมีฤดูกาลของยางผลัดใบต่างกันจึงมี  
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบน้อยกว่าผู้  
ผลิตที่มีโรงงานอยู่ในภาคเดียว ทำให้  
สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำในการตั้ง  
ราคาขาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5519

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 46.10 Ad Value: 101,420

PRValue (x3): 304,260

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: ส่งออกค.ค.พริกกลับหดตัวแรง4.2%สินค้าอุตสาหกรรม-เกษตรร่วงตามกัน-

# ส่งออกค.ค.พริกกลับหดตัวแรง4.2%

## สินค้าอุตสาหกรรม-เกษตรร่วงตามกัน-พาณิชย์มั่นใจ2เดือนสุดท้ายบวก

● ส่งออกเดือนตุลาคม 2559 กลับมาหดตัวแรงอีกครั้ง ดัดลบ 4.2% สินค้าอุตสาหกรรมส่งออกลดลงหนักสุด ทั้งน้ำมัน รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า ขณะสินค้าเกษตรทั้งข้าว น้ำตาล มัน และยาง ลดลงด้วย พาณิชย์ยังมั่นใจอีก 2 เดือนหลังเป็นบวก หนุนทั้งปีไม่ติดลบ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม 2559 ว่า การส่งออกมีมูลค่า 17,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 17,535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 6.5 ส่งผลให้เดือนตุลาคม 2559 ไทยเกินดุลการค้า 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 ติดต่อกัน สำหรับรวมระยะ 10 เดือนแรกของปี 2559 การส่งออกมีมูลค่า 178,251 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.0 การนำเข้ามีมูลค่า 160,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.9 และเกินดุลการค้า 18,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การส่งออกเดือนตุลาคม 2559 ที่หดตัวถึงร้อยละ 4.2 มีปัจจัยมาจากราคามันและผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งทองคำ ซึ่งการส่งออกโดยรวมเมื่อหักน้ำมันและทองคำออกแล้ว จะพบว่าการส่งออกโดยรวมติดลบที่ร้อยละ 2.8 ขณะเดียวกัน สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็ปรับตัวลดลง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่งออกลดลงร้อยละ 5.8 เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบลดลงร้อยละ 9.3 แผงวงจรไฟฟ้าลดลงร้อยละ 8.4 และมีตลาดสดิก ส่งออกลดลงร้อยละ 8.1 ขณะที่เคมีภัณฑ์ ส่งออกขยายตัวดี รวมทั้งเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งยังเป็นผลมาจากฐานมูลค่าการส่งออกที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร การส่งออกกลับมาหดตัวอีกครั้ง โดยส่งออกลดลงร้อยละ 8.1 ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออก

ไม่แปรปรวนของสินค้าเกษตรสำคัญลดลง ได้แก่ น้ำตาลทราย ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และยางพารา ส่วนสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งสด และแปรรูป เป็นต้น

“การส่งออกของไทยแม้จะติดลบ แต่หากเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยตัวเลขภาวะการส่งออกของโลกพบว่าติดลบร้อยละ 4.1 ขณะที่ของไทยระยะ 10 เดือนแรกของปี ติดลบร้อยละ 1.0 และส่วนแบ่งตลาดของไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกตลาด โดยตลาดส่งออกสำคัญๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน เอเชียใต้ และในกลุ่มซีแอลเอ็มวียังขยายตัวต่อเนื่อง” น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

ส่วนแนวโน้มที่เหลือของปี 2559 คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่เป็นบวก โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ แนวโน้มของราคาสินค้าเกษตรสำคัญๆ และราคามันดิบเริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงทิศทางเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ทำให้การส่งออกมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าการ

ส่งออกของไทยทั้งปี 2559 ไม่น่าจะติดลบ แต่กับวกไม่มากนัก หรือที่ราวๆ ร้อยละ 0 ส่วนปัจจัยเสี่ยงคือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังช้ากว่าที่คาด ตลอดจนความไม่แน่นอนของนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐ ภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการค้าของโลกในระยะต่อไป

ด้าน นายปริติศ ควบคุม ประธานสมาคมธนาคารไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า กกร.จะมีการประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในปีนี้อีกครั้ง หลังจากตัวเลขการส่งออกล่าสุดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง 4.2% ซึ่งยังเชื่อว่าทั้งปีนี้การส่งออกจะติดลบเพียง 0.5% น้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะติดลบถึง 2% ขณะที่เรื่องการส่งออกนั้น ควรพิจารณาภาพรวมเป็นรายปี ไม่ควรดูตัวเลขเป็นรายเดือน เนื่องจากค่าส่งซื้อและปัจจัยในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเงิน-อนุพันธ์-การคลัง

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5612

หน้า: 31 (บนซ้าย)

Col.Inch: 35.77 Ad Value: 30,404.50

PRValue (x3): 91,213.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ภาคการส่งออกชิ้นไม้ชิ้น ต.ค.ติดลบ 4.22% ส่วน 10 เดือนลง 1%

# ภาคการส่งออกชิ้นไม้ชิ้น

## ● ต.ค.ติดลบ 4.22% ส่วน 10 เดือนลง 1%

ส่งออกไทยเดือน ต.ค.59 ล่าสุด ติดลบแล้ว 4.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออกราว 17,783.1 ล้านบาท และลดลง 1% ในงวด 10 เดือน อย่างไรก็ตาม ยังดีกว่าภาวะการส่งออกของโลกในภาพรวมที่ติดลบ 4.1%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน ต.ค.59 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 17,783.1 ล้านบาท ลดลง 4.22% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการกลับมาลดลงอีกครั้งในรอบ 2 เดือน จากเดือน ส.ค.59 ที่มูลค่าขยายตัว 6.54% และเดือน ก.ย. ขยายตัว 3.43% โดยเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 614,152.3 ล้านบาท ลดลง 7.11%

“จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ส่งผลให้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกในช่วงเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 17,738 ล้านดอลลาร์ หรือติดลบ 4.2% โดยเป็นการลดลงของทั้งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตร

สำคัญ โดยเฉพาะรถยนต์และส่วนประกอบทองคำ และเหล็ก รวมไปถึงสินค้าเกษตรสำคัญ อาทิ น้ำตาลทราย ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และยางพารา”

ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา มีการส่งออกรวมมูลค่า 178,251 ล้านดอลลาร์ หรือมีอัตราติดลบอยู่ที่ 1% ซึ่งยังดีกว่าภาวะการส่งออกของโลกในภาพรวมที่ติดลบ 4.1% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการส่งออกในเดือน ต.ค.59 หากไม่รวมน้ำมันและทองคำ ตัวเลขจะอยู่ที่ติดลบ 2.8% โดยสาเหตุที่ติดลบค่อนข้างมากเป็นเพราะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือนซึ่งลดลงถึง 2.7% จากมูลค่าส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปติดลบ 27.6% คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบติดลบ

9.3% ทองคำติดลบ 40% รถยนต์และส่วนประกอบติดลบ 5.8% เป็นต้น

เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาหดตัวอีกครั้งหลังจากขยายตัวสูงสุดในรอบสองปีเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยหดตัว 8.1% เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ น้ำตาลทรายลดลง 52.6% ข้าวลดลง 24.4% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง 22.9% และยางพาราลดลง 5.0% อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การส่งออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยส่วนแบ่งตลาดของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในเกือบทุกตลาด และการส่งออกไปยังตลาดสำคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เอเชียใต้ และ CLMV ยังคงขยายตัว ส่งผลให้กระทรวงฯ ยังคงคาดการณ์การส่งออกปี 2559 ไว้ที่ -1.0% - 0% ■





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 67

ฉบับที่: 21497

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 66.23 Ad Value: 105,968

PRValue (x3): 317,904

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออก ต.ค.ยังทรุดหนัก! น้ำมัน-ทองคำพุ่งพิษ "พาณิชย์" ลุ้นทั้งปีขยายตัว

# ส่งออก ต.ค.ยังทรุดหนัก!

## ● น้ำมัน-ทองคำพุ่งพิษ "พาณิชย์" ลุ้นทั้งปีขยายตัว

พาณิชย์ เผย มูลค่าส่งออกเดือน ต.ค.59 ติดลบ 4.2% ที่ 1.77 หมื่นล้านเหรียญฯ หลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน ทองคำ สินค้าเกษตร-อุตสาหกรรม มูลค่าส่งออกกว่า 10 เดือนลบ 1% แต่ยังขึ้นทั้งปีน่าจะขยายตัว 0% ถึงบวกเล็กน้อย ถ้า 2 เดือนสุดท้ายส่งออกได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1.81 หมื่นล้านเหรียญฯ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยว่า ในเดือน ต.ค.59 มีมูลค่าการส่งออก 17,783.1 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 4.22% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการกลับมาลดลงอีกครั้งในรอบ 2 เดือน จากเดือน ส.ค.59 ที่มีมูลค่าขยายตัว 6.54% และเดือน ก.ย.ขยายตัว 3.43% โดยเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 614,152.3 ล้านบาท ลดลง 7.1% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 17,534.9 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น 6.5% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 613,120.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.86% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 248 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 1,032.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อหักมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เช่น น้ำมันสำเร็จรูป ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และทองคำออกไปแล้ว มูลค่าการส่งออกจะลดลงเพียง 2.8%

ขณะที่ในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 59 การส่งออกมีมูลค่า 178,250.9 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 1.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 6.250 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.91% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 180,073 ล้านดอลลาร์ฯ ลดลง 5.93% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 6,177.8 ล้านบาท ลดลง 1.15% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 18,177.8 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 572,153.4 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้การส่งออกในเดือน ต.ค.ติดลบเป็นเพราะมูลค่าการส่งออกทองคำและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันลดลง จากราคาน้ำมันดิบที่ยังทรงตัวต่ำ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกยังผันผวนที่สำคัญพื้นฐานการส่งออกเดือน ต.ค.58 ต่ำ "สินค้าส่งออกสำคัญที่ปรับตัวลดลง คือกลุ่มรถยนต์และส่วนประกอบ

ติดลบ 2.0% เป็นผลมาจากการส่งออกไปตลาดออสเตรเลีย และตะวันออกกลางลดลง โดยเฉพาะตะวันออกกลางที่กำลังซื้อหดตัวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง ซึ่งกระทรวงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหากลยุทธ์ส่งออกตะวันออกกลางต่อไป"

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำนักงานฯ ได้จัดทำสมมติฐานการส่งออกในช่วง 2 เดือนที่เหลือ โดยหากในช่วง 2 เดือนการส่งออกมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ 18,000 ล้านดอลลาร์ฯ จะทำให้ทั้งปี 59 ขยายตัวได้ 0% เท่ากับปี 58 หรือมีมูลค่ารวม 214,000 ล้านดอลลาร์ฯ หากเฉลี่ยเดือนละ 17,700 ล้านดอลลาร์ฯ ทั้งปี 59 จะติดลบ 0.30% หากได้เฉลี่ยเดือนละ 17,100 ล้านดอลลาร์ฯ ทั้งปี 59 จะติดลบ 0.86% แต่หากได้มากถึงเดือนละ 18,400 ล้านดอลลาร์ฯ ทั้งปี 59 จะขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 0.3% อย่างไรก็ตาม กระทรวงยังคงคาดว่าทั้งปี 59 จะไม่ติดลบ โดยจะขยายตัว 0% ถึงบวกเล็กน้อย

สำหรับปัจจัยสนับสนุนต่อการส่งออกในปีนี้คือราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญผ่านจุดต่ำสุดของปีไปแล้ว และมีแนวโน้มสูงขึ้น มูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันน่าจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม

ราคาน้ำมันดิบในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.ที่น่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทำให้สินค้าไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและคาดว่าจะมาตรการกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.นี้ ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ยังไม่ส่งผลผันผวนต่อตลาดเงินและตลาดทุนอย่างชัดเจน และตลาดซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยังขยายตัวได้ดี

ขณะที่ปัจจัยลบคือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่เพียงพอขับเคลื่อนให้มูลค่าการค้าโลกขยายตัวได้ดี ความกังวลจากความไม่ชัดเจนของนโยบาย

กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันการค้าโลกค่าเงินประเทศคู่ค้าที่สำคัญทั้งยูโร และเงินอ่อนค่ามากเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งน่าจะส่งผลต่อการส่งออกไทยไปยังประเทศดังกล่าว

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเดือน ต.ค.59 ที่ลดลง 4.2% นั้น เป็นการลดลงของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 8.1% สินค้าสำคัญปรับตัวลดลง เช่น ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำตาลยกเว้นกลุ่มอาหารส่งออกเพิ่ม 7.8%, สินค้าอุตสาหกรรมลดลง 2.7% สินค้าสำคัญส่งออกลดลง เช่น กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มอัญมณี และเครื่องประดับ โดยเฉพาะทองคำยังไม่ขึ้นรูปเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก

สำหรับการส่งออกไปตลาดสำคัญพบว่าตลาดหลักลด 2.1% โดยสหรัฐฯ ลด 4.7% สหภาพยุโรป (15 ประเทศ) ลด 9.2% เวียดนามเพิ่ม 8.9%, ตลาดศักยภาพสูงเพิ่ม 0.3% โดยอาเซียนเดิม (5 ประเทศ) ลด 3.25% แต่ซีแอลเอ็มวี (4 ประเทศ) เพิ่ม 3.6% ส่วนจีนเพิ่ม 4.4% อินเดีย ลด 0.9%, ตลาดศักยภาพรอง ลดลง 12.4% เช่น ทวีปออสเตรเลียลด 1% ตะวันออกกลางลด 24.7% แอฟริกา ลด 18.8% กลุ่มซีไอเอสและรัสเซีย ลด 12.7% และตลาดอื่นๆ ลด 63.1% เช่น สวิตเซอร์แลนด์ ลด 76.8%

ส่วนการนำเข้าพบว่าสินค้าทุนลดลง 3.9% เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบลด 1.99% เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบลด 7.75% เป็นต้น แต่การนำเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 17.46% เช่น อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เพิ่ม 1.18% เคมีภัณฑ์ 7.1% เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เพิ่ม 192.71% โดยเฉพาะทองคำนำเข้าเพิ่ม 372.64%



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## โพสต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 14 ฉบับที่: 5045

Col.Inch: 22.74 Ad Value: 25,014

หัวข้อข่าว: ทอง-น้ำมันวูบจุดส่งออกดี

หน้า: A1(กลาง)

PRValue (x3): 75,042

ศิลปิน: ลีลี

# ทอง-น้ำมันวูบจุดส่งออกดี

โพสต์ทูเดย์ - น้ำมัน-ทองคำดี จุดส่งออก ต.ค. ติดลบ 4.2% พาณิชย์ยังฝัน ทั้งปีไม่ติดลบ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยเดือน ต.ค. 2559 มีมูลค่า 1.77 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.22% เป็นการกลับมาติดลบอีกครั้งในรอบ 2 เดือน เนื่องจากการส่งออกสินค้าทองคำและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันลดลง โดยการส่งออกน้ำมันลดลง 27% และส่งออกทองคำลดลง 40%

ขณะที่สินค้ากลุ่มอื่นๆ ลดลงเช่นเดียวกัน โดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรลดลง 8.1% เช่น ข้าว ส่งออกลด 24.4% ยางพาราลด 8.2% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลด 22.0% นำตาลลด 52.6% รวมทั้งสินค้าส่งออกสำคัญลดลง เช่น

กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบลด 2.0% เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ลด 4.1% เครื่องใช้ไฟฟ้าลด 3.0% กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับลด 23.5% เป็นต้น

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า สำนักงานได้จัดทำสมมติฐานการส่งออกช่วง 2 เดือนที่เหลือ โดยหากส่งออกทั้งปี 2559 ขยายตัว 0% การส่งออกช่วง 2 เดือนที่เหลือ จะต้องได้เดือนละ 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือขยายตัว 5.37% หากช่วง 2 เดือนที่เหลือส่งออกได้เดือนละ 1.77 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 0.78% การส่งออกทั้งปีจะติดลบ 0.30%

อย่างไรก็ตาม ยังคาดการณ์ว่าการส่งออกทั้งปี 2559 จะยังไม่ติดลบ โดยอยู่ในระดับ 0% ถึงเดนมวก โดยถ้าการส่งออกในช่วง 2 เดือนที่เหลือสามารถส่งออกรวมกันได้ 3.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ จะทำให้การส่งออกทั้งปีขยายตัวในระดับ 0% ☺





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: -

ฉบับที่: 24519

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 73.42 Ad Value: 1 61,524

PRValue (x3): 484,572

คลิป: ลีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออกต.ค.โคมาลบ4.2% ลุ้น2เดือนสุดท้ายกลับมาบวกพาดชนีชัชวาดฝนทั้งปีไม่ติดลบ

# ส่งออกต.ค.โคมาลบ4.2%

- ลุ้น2เดือนสุดท้ายกลับมาบวก
- พาดชนีชัชวาดฝนทั้งปีไม่ติดลบ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา พลิกกลับมาติดลบอีกครั้งที่ 4.2% ด้วยมูลค่า 17,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นการกลับมาติดลบในรอบ 2 เดือน จากเดือน ส.ค. ที่ส่งออกโต 6.54% ก.ย.โต 3.43% และส่วนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง ส่วนการนำเข้า เพิ่มขึ้น 6.5% ด้วยมูลค่า 17,535 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวม 10 เดือนที่ผ่านมา ส่งออกมูลค่า 178,251 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 1% นำเข้า 160,073 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบ 5.9% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 18,178 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ติดลบค่อนข้างมาก เพราะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน หรือลดลงถึง 2.7% โดยเฉพาะทองคำ ติดลบ 40%, น้ำมันสำเร็จรูป ติดลบ 27.6%, คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ติดลบ 9.3%, รถยนต์และส่วนประกอบ ติดลบ 5.8%, เหล็ก ติดลบ 5.4% วิทยุโทรทัศน์ และส่วนประกอบ ติดลบ 24.5% จึงอยากฝากไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เร่งพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ

อย่างไรก็ตามหากไม่รวมน้ำมัน และทองคำ การส่งออกจะติดลบเพียง 2.8% หากหักสินค้าเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันออกไป จะติดลบ 3.6% และหากหักเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทองคำออก จะติดลบ 3.5% แต่ยังคงถือว่าการส่งออกของไทยยังดีกว่าการส่งออกของโลกในภาพรวมที่ติดลบ 4.1% โดยเมื่อเทียบกับประเทศส่วนใหญ่แล้ว ไทยยังอยู่ในเกณฑ์

ที่ดี สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลก และยังมีส่วนแบ่งทางการตลาด สูงขึ้นเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะในตลาดสำคัญ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีซึ่งขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดว่าทั้งปีนี้ การส่งออกจะติดลบ 1% ถึง 0% เช่นเดิม

“สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐที่แม้จะมีสัญญาณบวกที่ดี จากการจ้างงานและเศรษฐกิจขยายตัว แต่ก็ยังฟื้นไม่เต็มที่ ส่วนญี่ปุ่น เศรษฐกิจโดยรวมก็ยังซบเซา ด้านสหภาพยุโรป ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ รวมถึงกลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา จากราคาน้ำมันดิบ และสินค้าโภคภัณฑ์อยู่ระดับต่ำเป็นเวลานาน จึงส่งผลให้การส่งออกไทย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และเกษตรสำคัญ ทั้งรถยนต์และส่วนประกอบ ทองคำ และ เหล็ก ซึ่งจะ หารือกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางส่งออกตลาดตะวันออกกลางอีกครั้ง”



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: -

ฉบับที่: 24519

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 73.42 Ad Value: 1 61,524

PRValue (x3): 484,572

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ส่งออกต.ค.โคมาลบ4.2% ลุ้น2เดือนสุดท้ายกลับมาบวกพาณิชย์वादฝนทิ้งปีไม่ติดลบ



พิมพอน วงษ์วงศ์

แนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนสุดท้าย โดยมีปัจจัยบวกสำคัญจากแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดของปีที่ผ่านมาแล้ว และเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคายางพาราและน้ำตาลทรายโลกยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนให้การค้าโลกขยายตัวได้ดีเหมือนอดีต หลายฝ่ายกังวลกับความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้าสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยกดดันการค้าโลกต่อไป

สำนักงานฯ ได้จัดทำสมมุติฐานการส่งออกช่วง 2 เดือนที่เหลือ หากจะให้การส่งออกทั้งปี 59 โต 0% ต้องส่งออกเดือนละ 18,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 5.37% หากส่งออกได้เดือนละ 17,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 0.78% จะคิดลบ 0.30% หากส่งออกได้เดือนละ 17,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 0% การส่งออกทั้งปีจะคิดลบ 0.86% และหากต้องการให้การส่งออกเป็นบวกตามเป้าหมาย 0.3% จะต้องส่งออกให้ได้เดือนละ 18,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัว 7.24%.



วันที่ 28 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมเกษตรกร  
ปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายได้  
ในช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต



นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรัง และเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวไร่แซมในสวนยางพารา ได้ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา ของเกษตรกรในพื้นที่บ้านคลอง  
ซีใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด  
ตรัง อำเภอวังวิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า และห้างสรรพสินค้าโร  
บินสันสาขาตรัง

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจังหวัดตรังมีเกษตรกรที่โค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทนเป็นจำนวนมาก หากไม่มี  
อาชีพอื่นเสริมก็จะขาดรายได้ในช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จึงได้ส่งเสริม  
ให้เกษตรกรดังกล่าว ทำการปลูกพืชแซมในสวนยางพาราที่ปลูกใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งการปลูกข้าวไร่แซมใน  
สวนยางพารา ปลูกง่าย แค่นี้ไม่เจาะลงไปดินให้เป็นรู ก่อนนำข้าวเปลือกที่ใสในกระบอกไม้ไผ่หยอดลงไป  
ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับดินทุกประเภท เป็นข้าวปลอดสารพิษ และใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน ก็สามารถเก็บ  
เกี่ยวผลผลิตได้

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.ตรัง



วันที่ 28 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะนำ วิธีการป้องกัน โรคเส้นดำโรคที่พบระบาดในยางพารา

## เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แนะนำ วิธีการป้องกันโรคเส้นดำโรคที่พบระบาดในยางพารา

นายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โรคเส้นดำ (Black stripe) เป็นโรคทางลำต้นของยางพาราที่มีความสำคัญ เนื่องจากทำลายหน้ากรีตซึ่งเป็นบริเวณที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าอาการรุนแรงจะไม่สามารถกรีตอย่างเข้าหน้ากรีตเดิมได้อีก ทำให้ระยะเวลาการให้ผลผลิตสั้นลง โรคนี้นี้แพร่ระบาดในพื้นที่ที่เกิดโรคใบร่วงและฝักเน่าเป็นประจำ โดยสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อรา *Phytophthora botryose* Chee , *P. palmivora* (Butl.) Butl. ลักษณะอาการ จะทำให้บริเวณหน้ายางที่ผ่านการกรีตมาแล้ว จะมีลักษณะเป็นรอยขีด ต่อมาจะกลายเป็นรอยบวมสีดำหรือสีน้ำตาลดำตามแนวยาวของลำต้น เมื่อเดือนเปลือกรบริเวณรอยบวมสีดำจะเห็นลายเส้นสีดำบนเนื้อไม้ยางพารา และอาจลุกลามลงใต้รอยกรีต ถ้าอาการรุนแรง เปลือกยางพาราบริเวณที่เป็นโรคจะปริเน่า มีน้ำยางไหล เปลือกเน่าหลุดออกมา ถ้าการเข้าทำลายของเชื้อไม่รุนแรง เปลือกยางที่งอกใหม่จะเป็นปุ่มปม ส่วนการแพร่ระบาด เชื้อราบนฝักและใบที่เป็นโรคจะถูกชะล้างโดยน้ำฝนลงมาจากหน้ากรีต พบระบาดรุนแรงเมื่อกรีตยางติดต่อกันในฤดูฝนโดยไม่มี การป้องกันรักษาหน้ากรีต โดยเฉพาะเมื่อความชื้นสูงกว่าร้อยละ 90 หน้ากรีตจะเปียกอยู่ตลอดเวลา เหมาะต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อ

ทั้งนี้ การป้องกันกำจัดโรคดังกล่าว คือ เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อราเป็นพืชร่วมยางพาราหรือพืชแซมยางพารา ควรหลีกเลี่ยงการเปิดกรีตต้นยางพาราในช่วงฤดูฝนชุก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรง ระยะเวลาที่สวนยางพารามีโรคใบร่วงระบาด อาจใช้สารเคมีทาป้องกันโรคที่หน้ากรีต และหากพบอาการที่หน้ากรีต ต้องเดือนส่วนที่เป็นโรคออกก่อนแล้วทาแผลด้วยสารเคมี ซึ่งหากเกษตรกรต้องการคำแนะนำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพร จำริญญนุสิตแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี





วันที่ 28 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 66.56 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.16 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 66.06 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.26 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 65.00 บาท ปรับลดลง 0.30 บาท ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 62.40 บาท ปรับลดลง 0.32 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 69.09 บาท ปรับลดลง 0.32 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 68.84 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.40 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 68.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.65 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 68.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.71 บาท ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 60.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.58 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 326,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 56.60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาท

ราคาได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้น โดยมีรายงานว่ากำไรในภาคอุตสาหกรรมของจีนเดือนตุลาคมปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณสต็อกยาง ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ 237,602 ตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 128,692 ตัน อีกทั้ง นักลงทุนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากมีนโยบายที่เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะสามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตน้ำมันได้หรือไม่ ในการประชุมวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ อีกทั้ง ค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 73.21 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 74.10 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 92.97 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.06 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 71.93 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.48 บาทต่อกิโลกรัม

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช